
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 วันศุกร์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   

…………………………. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   ประธานสภาเทศบาล   
๒. นายสนอง เจริญอารักษ์กุล  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายเชาว์          ศรีอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๔. นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล    สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายเชนทร์     ธงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายอรินทร์   บุญเล็ก    สมาชิกสภาเทศบาล   
๘. นายอ านาจ   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙. นางสาวจินตนา  จาตุรัส      สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๐. นายปัณณทัต   สังข์สูตร   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายเอกพจน์   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นางจุฬารัตน์ ฉ่ าทรัพย์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายวัฒนา   วรรณศร ี    สมาชิกสภาเทศบาล  (ลากักตัว)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน ์ จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
๒. นายชินโชติ    ละเขียว   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายเผชิญ    ด้วงสีทอง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายนิคม     สมนาม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ไทย  พงษ์พิทักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายญาวัชร์ วรรณสกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.เหมืองใหม่ 
๗. พ.จ.อ.ธนากร ศรีวงษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๘. นางศิวภรณ์ ขันทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นางณัฎฐ์มนท์ แก้วสมภักดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๑๐. นายชนะภัย      บางแจ้ง   แพทย์ประจ าต าบลเหมืองใหม่ 
๑๑. นายวีระคม สมพิทักษ์  ผู้แทนชุมชนหมู่ที่  ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๑๒. นายสุเทพ เพ็งอุดม   ก านันต าบลเหมืองใหม่ 
๑๓. นางจาณัฎฐ์สา  พุ่มแตงอ่อน   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๑๔. นางโสภา บุญส่งไพศาล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๕. นายสมนึก     อ่วมจ ารัส  ประธาน อสม.ต าบลเหมืองใหม่ 
๑๖. นายเกรียงศักดิ์  หัสเขตร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต.เหมืองใหม่ 

/ ๑๗. นายอุบล..... 

(ส าเนา ) 
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๑๗. นายอุบล    คุ้มล้วนล้อม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  ต.เหมืองใหม่ 
๑๘. น.ส.เปรมยุดา  ดอนสนวน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์         -   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้า 
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนราชการ ผู้น าองค์กรชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม

สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ส าหรับการประชุมสภาในคราวครั้งนี้เป็น
การนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตามประกาศสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อท่านสมาชิกสภามาลงชื่อและ
เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันจึง ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล           - กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ผู้ทรงเกียรติ  

ท่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ท่านผู้น าองค์กรชุมชนและท่านผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ทุกท่านกระผมขอเปิดการประชุมและก่อนที่จะ
เข้าสู่หัวข้อส าคัญของระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาได้อ่านประกาศการนัดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
อีกครั้ง ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน จากนี้ไปจะ

เป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 

   ประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
                              เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑   

                        ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
………………………………..….. 

     ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล     
ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕  กันยายน  
๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  ประกอบกับประกาศสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๕  
กันยายน  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 

 
/ อาศัยอ านาจ….. 
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    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ   
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  สภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จึงขอนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  
๓  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ครั้งที่  ๑  ขึ้นใน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือพิจารณาญัตติตามที่ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอและเรื่องอ่ืน ๆ ในวงงานที่ต้องน าเสนอต่อสภา
เทศบาล  

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

              ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

     พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   
             (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส)  

             ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม ่
 -  ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาครั้งนี้ต่อไปค่ะ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อส าคัญของ          
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 

   สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่   
   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม   
                             -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

      -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗) ส านัก 
  ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดย 
  ผู้บริหารเทศบาล)                    
๕.๒  ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  (กองช่าง)  หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล)  
/ ๕.๓ ญัตต…ิ..                                               
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๕.๓ ญัตติพิจารณาขออนุมัติ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบมีด้วยกัน ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.๑  ด้วย  นายวัฒนา  วรรณศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  

ได้ท าหนังสือแจ้งขออนุญาตลาประชุมสภามาที่ผมว่าไม่สามารถเข้าประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ 
กันยายน  ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากนางสาวสุกัญญา  สถาพรวจนา ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองใหม่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ได้มีค าสั่งให้นายวัฒนา  วรรณศรี  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการที่ได้ไป
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากโรคโควิด ๑๙ กักตัวเองที่บ้านเป็นระยะเวลา  
๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งผมได้
พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นแล้วจึงได้อนุญาตให้ลาประชุมสภาในคราวครั้งนี้ได้  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส     ๑.๒ ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้รับโอน (ย้าย) นางจาณัฎฐ์สา 
ประธานสภาเทศบาล      พุ่มแตงอ่อน พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 

อัตราเงินเดือน ๓๐,๗๙๐.-บาท จากองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก อ าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม  เพ่ือมาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญ
การ อัตราเงินเดือน ๓๑,๓๔๐.-บาท เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ที่  ๗๖/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๔  โอกาสนี้ผมขอเชิญ 
คุณจาณัฎฐ์สา  พุ่มแตงอ่อน  แนะน าตัวให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบด้วย 
ขอเชิญครับ 

นางจาณัฎฐ์สา พุ่มแตงอ่อน - กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ  ท่านรองประธานสภา ท่าน 
นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียตริ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่าน

หัวหน้าส่วนราชการกองงานเพ่ือนข้าราชการ และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านดิฉันนางจาณัฎฐ์สา พุ่มแตงอ่อน ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ 

/ อัมพวา….. 



  

 

- ๕ - 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับการโอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดิฉันดีใจและยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาท างานที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวและ
ให้ค าม่ันสัญญากับทุกท่านว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถที่
มีอยู่หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขอความกรุณาจากทุกท่านช่วยแนะน าดิฉัน
ด้วย ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ   
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  ๑.๓  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้พิจารณาและมีมติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ไปในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ไปทั้งสามวาระและได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้ความเห็นชอบไป
แล้วนั้น บัดนี้ อ าเภออัมพวาแจ้งด้วยวาจามาให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทราบว่า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่น ามาประกาศใช้เป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างที่ทางอ าเภออัมพวาก าลังจัดส่งมาให้เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ได้ทราบ เพ่ือที่จะมาด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การประกาศใช้ต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  ๑.๔  ขอแจ้งปิดศูนย์พักคอยต าบลเหมืองใหม่ ตามท่ีได้มีการจัดตั้งศูนย์พัก 
ประธานสภาเทศบาล คอยของต าบลเหมืองใหม่ขึ้นที่บริเวณวัดหนองกะพง หมู่ที่ ๕ ต าบลเหมืองใหม่ 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อจากพิษภัยของโรคโควิด-๑๙ ได้มีที่พักอาศัยในระหว่างที่
มีการรอเตียงว่างและลดความเสี่ยงจากโรคระบาด โดยได้มีการเปิดให้ได้ใช้สถานที่
ดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น ปรากฏว่าในขณะนี้สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของต าบลเหมืองใหม่มีผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องและ
ดีขึ้ น เป็นล าดับท า ให้ ในปัจจุบันนี้ ไม่มี ผู้ ป่ วยตกค้ าง ในชุมชนแล้ ว  ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการและทีมงานผู้จัดตั้งศูนย์พักคอยต าบลเหมืองใหม่จึงได้ท าการ
พิจารณาปิดศูนย์พักคอยต าบลเหมืองใหม่ลง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
เพ่ือที่จะไปวางแผนการด าเนินงานในเชิงรุกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของ
การค้นหาผู้ป่วยและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นเวลา ๑๔ วัน ใน
การนี้ทางศูนย์พักคอยต าบลเหมืองใหม่ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแทนค า
ขอบคุณจากใจทีมงานสุขภาพต าบลเหมืองใหม่  ซึ่งถ้าหากในระหว่างนี้มีผู้ป่วยจาก
โรคโควิด-๑๙ เกิดข้ึนอีกและมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่จากศูนย์พักคอยของ
ต าบลเหมืองใหม่ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ในทันที จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   - รบัทราบ 
/ ระเบียบวาระ….. 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒         
ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระของการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้ง ๒ เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  

๒๕๖๔  ผมขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการคัดเลือก
และแต่งตั้งจากสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
สภา ซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  นายเชนทร์  ธงชัย และ 
นายปัณณทัต  สังข์สูตร ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือให้
ที่ประชุมสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยขอเชิญครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา      -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ในนามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก
สภาเทศบาลเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  
๒๕๖๔  ให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีจ านวนสามท่านด้วยกันประกอบไปด้วยนายเชนทร์  
ธงชัย   นายปัณณทัต  สังข์สูตร   และกระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  ได้มา
ร่วมกันประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้ง ๒  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ซึ่งมี
ด้วยกันทั้งสิ้นยี่สิบสี่หน้าตามค าเชิญของท่านประธานสภาเทศบาล  โดยมีนาย
เชนทร์  ธงชัย เป็นประธานกรรมการ  นายปัณณทัต  สังข์สูตร  เป็นกรรมการ และ
กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
ครั้งที่ผ่านมาแล้วจึงได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์บ้างเล็กน้อยเมื่อ
เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้แล้ว  จึงได้มีมติให้น าเสนอต่อ
สภาแห่งนี้ได้พิจารณาเพ่ือให้การรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ            

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร ขอไดโ้ปรดเสนอ   

    -  ไม่มี  - 
  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  

ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ประการใดนั้นขอได้
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เชิญเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนแล้วรายงานให้ที่
ประชุมสภาด้วย 

/ มติที่ประชุม….. 
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มติที่ประชุม   -  มีสมาชิกสภาให้การรับรอง  ๑๐  เสียง  
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้การรับรอง   -  เสียง 
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  

๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก ผมก็จะให้เลขานุการสภา 
จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
๕.๑ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่  ๗) ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ีห้าข้อห้าจุดหนึ่งในการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้ เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๗) 
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ รายการ ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้
แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ของสภาต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๗)  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  ๒  รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๐๐.-บาท  โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ครั้งที่  ๗)  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ

/ ลงทุน….. 



  

 

- ๘ - 

ลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดของการโอนเพ่ิมและโอน
ลดงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน      
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  ๒  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๑๘,๐๐๐.-บาท ดังนี้    

 ๑. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด า 
ความเร็ว  ๓๐  แผ่นต่อนาที  จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

           -  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
           -  เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 

     -  เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง  ย่อ-ขยายได้ 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จ านวน  ๑๐๕,๐๐๐.-บาท  

๒. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร  จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

    - ความเร็วส่งแฟกซ์  ๒ วินาที/แผ่น   
    -  หน่วยความจ า ๑๖ MB (รับเอกสารกรณีกระดาษหมด ๕๐๐ แผ่น) 
    -  กระจายส่งอัตโนมัติ  ๒๗๒  เลขหมาย 
    -  สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ  ๒๐  แผ่น 
    -  ท างานเป็นพริ๊นเตอร์ได้สูงสุด  ๒๔  แผ่น/นาท ี
    -  ถ่ายเอกสารได้สูงสุด  ๙๙  ส าเนา, ๕๐-๔๐๐%  ย่อ-ขยาย 
    -  ท างานสแกนเอกสารขาว-ด า (A๔)  ได้ที่ความละเอียดสูงสุด  

๑๙๒๐๐×๑๙๒๐๐dpi 
    -  ถาดบรรจุกระดาษ  ๒๕๐  แผ่น 

ซึ่งไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน   
๑๓,๐๐๐.-บาท   

โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จ านวน  ๑ ,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือก่อนโอนจ านวน  ๘๕๕,๘๐๐.- บาท ขอโอนลดจ านวน  ๑๑๘,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือหลังโอนจ านวน  ๗๓๗,๘๐๐.-  บาท 

เหตุผล 
 เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเกิดการช ารุด

เสียหาย  ซึ่งเกิดจากผ่านการใช้งานมานานจึงท าให้เสื่อมสภาพลงไม่สามารถใช้งาน
ได้อีกต่อไปตามปกติ  และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่
เจ้าหน้าที่  จึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ มาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

/ ระเบียบ..... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอเสนอญัตตินี้
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น
หรือต้องการจะซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ (ทิ้งเวลาไว้
พอสมควร) 

-  ไม่มี - 
-  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๗) ของส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
ขาว-ด า  จ านวน  ๑  เครื่อง งบประมาณจ านวน  ๑๐๕,๐๐๐.- บาท  และค่าจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร  จ านวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณจ านวน  ๑๓,๐๐๐.-บาท รวมเป็น
เงินที่ขอโอนเพิ่มในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น๑๑๘,๐๐๐.-บาท  ตามหลักการและเหตุผลที่
ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้
พ้นศีรษะ  เชิญท่านเลขานุการสภานับจ านวนของผู้ลงมติในครั้งนี้ให้ถูกต้องแล้ว
รายงานที่ประชุมสภาทราบด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๐   เสียง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติข้างต้นที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 
   ๕.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองช่าง) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล)                                                  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ีห้าข้อที่ห้าจุดสองของการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาในวันนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ของกองช่าง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  ๒ รายการ  

/ เป็นเงินทั้งสิ้น….. 



  

 

- ๑๐ - 

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ได้เสนอไว้ ผมขอเชิญนายกเทศมนตรี
หรือผู้แทนได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติของการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติของสภาต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือขอให้

สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของกองช่าง งบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๑๘,๕๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและ
เหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค กรณี
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  ๒  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๑๘,๕๐๐.- บาท (สี่
แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 

๑.  โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออกเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าติดตั้งประตูทางเข้า - ออกส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ านวน ๒ 
ชุด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้าที่ ๑๐ โครงการที่ ๗  

๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ ต าบล
เหมืองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๖๘,๕๐๐.- บาท 
(สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘  
พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้าที่ ๒๖ โครงการที่ ๑ โดยมีเหตุผลเพ่ือพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

                                 เหตุผล 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ไม่สามารถที่จะด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

โครงการตามหลักการดังกล่าวข้างต้นได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เนื่องจากประสบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาด
บุคคลากรในการปฏิบัติงานทางด้านช่าง ท าให้งานด้านช่างเกิดความล่าช้า แต่ม ี

/ ความจ าเป็น….. 
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ที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด ๕ การ
กันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๑๘,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  ในส่วนของกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินที่ต้องขอกันไว้ทั้งสิ้น  ๔๑๘,๕๐๐.- 
บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือ
ซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

-  ไม่มี - 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือเสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็นใดอีก  ดังนั้น  ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ต่อไปว่า
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๔๑๘,๕๐๐.- บาท  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
ที่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๒ รายการ  นี้ออกไป เพ่ือที่จะไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือปีถัดไป ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่ประการใดก็ขอให้โปรดยกมือขึ้น เลขานุการสภาช่วย
ตรวจนับจ านวนให้ถูกต้องแล้วรายงานให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภามีมติอนุมัติ  ๑๐  เสียง   
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณีที่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
๒ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๕๐๐.- บาท  ตามแผนงานดังกล่าวในครั้ง 

/ นี้ออกไป….. 
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  นี้ออกไปเพื่อที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
เสนอมาในครั้งนี้ได้ 

๕.๓ ญัตติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง  กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ีห้าข้อที่ห้าจุดสามในการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาคราวครั้งนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ

ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีกหนึ่งปีงบประมาณหรือเพ่ือไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและเสนอ
ญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหมต่่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี           และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือให้

สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่งบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีกหนึ่ง
ปีงบประมาณหรือเพ่ือไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและ
เหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้เกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ โดยที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
987,700.-บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อไปอีกหนึ่ง
ปีงบประมาณ  โดยมีเหตุผล  ดังนี้ 

เหตุผล 
 ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  
2563  อนุมติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด  5  การกันเงิน 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ จ านวนเงิน 2,788,700.- บาท นั้น  

/ ปรากฏว่า….. 
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ปรากฏว่ายังมีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๒  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
987,700.- บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 

1.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน  80-6244  สมุทรสงคราม  ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   
จ านวนเงิน  488,500.-  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง  จ านวน  16  จุด  บริเวณ
สะพานข้ามคลองแควอ้อม  ขนาดเสาสูง  ๔  เมตร  หลอด  LED  STREET  LIGHT  
HI  POWER  ชนิดพิเศษ  ขนาด 30 w. ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า  80  w.  
แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 45  AH  จ านวนเงิน  499,200.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้า
พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่  ๔๔  
โครงการที่ ๕   

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   แต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการตามโครงดังกล่าวข้างต้นนั้นต่อไปอีก เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน 
นโยบาย และความต้องการของประชาชนที่ก าหนดไว้  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ  59  วรรคสอง  ก าหนดว่า  
“กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม
ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จึงขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินโครงการที่กันเงิน  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด  5  การกันเงิน  ข้อ  59  
จ านวน  ๒  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวนเงินทั้งสิ้น  987,700.-บาท  (เก้า
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

1.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 80-6244  สมุทรสงคราม  ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   
จ านวนเงิน  488,500.-  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2.  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟ 

/ ส่องสว่าง….. 
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ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  16  ชุด  บริเวณสะพานข้าม
คลองแควอ้อม  ขนาดเสาสูง  ๔  เมตร  หลอด  LED  STREET  LIGHT  HI  
POWER  ชนิดพิเศษ  ขนาด  30  w. ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า  80  w.  
แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า  45  AH  จ านวนเงิน  499,200.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่  
๔๔  โครงการที่ ๕   

- จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล   หลักการและเหตุผลของการขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือที่จะไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไป
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว จ านวนเงินทั้งสิ้น  987,700.-  บาท  (เก้าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มาให้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการ
อภิปรายหรือจะเสนอความคิดเห็นหรือต้องการจะซักถามในระเบียบวาระนี้ประการ
ใดหรือไม่  ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผมขอเรียนถามท่านประธานสภาว่าตามที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในรายการที่สอง เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  16  ชุด  บริเวณ
สะพานข้ามคลองแควอ้อม จ านวนเงิน  499,200.-บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้
ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงได้ขออนุมัติต่อสภากันเงินงบประมาณรายจ่าย
จ านวนดังกล่าวออกไปอีกเพ่ือมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ก็ยังไม่สามารถ
ที่จะด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ขออนุมัติจากสภาขยายเวลาการการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณหน้าตามญัตติที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ข้างต้นนั้น ซึ่งผมไม่ทราบว่า
ตามแผนงานของโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
แต่ถ้าหากจะมีการขยายเวลาออกไปด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ราคาการ
ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุแอลอีดีทั้งหลายราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
หรือเมื่อมีความเจริญเพ่ิมมากขึ้นราคาค่าวัสดุนั้นก็อาจจะจะมีการลดลงหรือไม่
อย่างไรเพราะงบประมาณตั้งจ่ายไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อเฉลี่ยตามที่ได้มีการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายการติดตั้งโคมไฟเอาไว้ จ านวน ๑๖ จุด เฉลี่ยแล้วแต่ละจุดจะ
ตกประมาณสามหมื่นกว่าบาท ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบจากกรณีที่ท่านสมาชิกสภา

ได้สอบถามการจัดท าแผนในแต่ละโครงการจะต้องมีการประมาณราคามาจากช่าง  
เพ่ือก าหนดราคาบรรจุอยู่ไว้ในแผนพัฒนา ซึ่งการจัดท าเทศบัญญัติเราก็จะใช้ 

/ ประมาณการ….. 
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ประมาณการราคาที่มาจากแผนนั้น ฉะนั้น เวลาที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างจริงก็จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการการขึ้นมาหนึ่งชุด เพ่ือก าหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนั้น ก่อนที่จะมีการจัดจ้างก็ต้องมีการ
ก าหนดราคากลางขึ้นมาใหม่ราคาก็อาจจะสูงกว่านี้หรือต่ ากว่านี้เหตุผลที่ต้องให้มี
การค านวณราคากลางก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างก็เพ่ือใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ
การจัดซือ้จัดจ้างของผู้เสนอราคา ซึ่งเวลานั้นจะเป็นราคาที่เป็นปัจจุบัน ขอบคุณค่ะ   

นายปัณณทัต สังข์สูตร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผมขอเรียนถามท่านประธานสภาว่าที่ได้ก าหนดจุดติดตั้งโคมไฟเอาไว้ที่

ระบุว่าเป็นบริเวณสะพานข้ามคลองแควอ้อม จ านวน ๑๖ จุด ซึ่งกระผมก็ไม่ทราบ
ว่าเป้าหมายจุดที่จะติดตั้งนั้นอยู่ตรงบริเวณใดบ้าง ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการ

เก่าท่ีตั้งจ่ายไว้นานแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดิฉันจะขอน าเรื่องนี้ไปประสาน
เอกสารจากกองช่างเพ่ือมาเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในภายหลัง เพราะผู้บริหาร
เทศบาลชุดปัจจุบันท่านก็คงอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักเพราะเป็น
โครงการเก่าท่ีตั้งไว้นานแล้ว ซ่ึงเอกสารจะอยู่ที่กองช่างปัจจุบันเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ก็ยังไม่มีช่างปฏิบัติงานในหน้าที่ทางด้านช่างแต่ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราไป
สืบค้นหาดูเอกสารให้แล้วจะน ามาเรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในในภายหลัง 
ขอบคุณค่ะ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ในสมัยที่ผ่านมา เท่าที่ผมทราบตามพ้ืนฐานตามแบบของโครงการ

ดังกล่าวได้ก าหนดจุดติดต้ังโคมไฟไว้บริเวณสะพานข้ามคลองแควอ้อม ได้แก่สะพาน
หน้าวัดอินทาราม วัดเสด็จ วัดราษฎร์บูรณะ วัดบางวันทอง และวัดแก้วเจริญ ที่ข้าม
ไปยังฝั่งต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที เพราะโครงการนี้เป็นโครงการเก่าและได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลมาเนิ่นนานแล้ว ซึ่งผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ชุดใหม่บางท่านอาจจะยังไม่ทรายรายละเอียดมากนักผมก็
จะขอรับเรื่องนี้ไป เพื่อที่จะน ารายละเอียดสถานที่การติดตั้งโคมไฟมาแจ้งให้ทุกท่าน
ได้ทราบในภายหลัง   

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภาเพ่ิมเติมว่าโครงการขอขยายเวลาการ 
เลขานุการสภาเทศบาล เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวในข้อที่หนึ่ง กรณีการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่มีเจตนาที่จะซ่อมแซมมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากเมื่อ
ปลายปี ๒๕๖๓ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ทางกรมแจ้งมาว่าให้ทุกท้องถิ่นขอรับ
เงินอุดหนุนได้ ฉะนั้น ในรายการที่ขอรับเงินอุดหนุนมีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าเรื่องขอรับเงินอุดหนุนไป เพ่ือซื้อรถบรรทุกขยะ
ในช่วงนั้นเราจึงยังไม่ได้ท าการซ่อมเพราะว่าทางเทศบาลได้ท าเรื่องขอรับเงิน
อุดหนุนไปแล้ว แต่เนื่องจากพอในปี ๒๕๖๔ ประมาณเมื่อสองเดือนที่ผ่านมากรม
ประกาศรายชื่อเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปรากฏว่าไม่มีชื่อเทศบาล 

/ ต าบลเหมืองใหม่….. 
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ต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งเท่าท่ีไดท้ราบข้อมูลมาว่าการที่กรมจะอุดหนุนเงินให้กับท้องถิ่น
ใดเขาก็จะดูข้อมูลย้อนหลังไปสามปีว่าเราเคยได้รับเงินอุดหนุนมาบ้างแล้วหรือไม่ 
ซ่ึงถ้าหากเรานับย้อนหลังไปสามปีก่อนทางเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เราเคยได้รับ
เงินอุดหนุนในเรื่องของโครงการระบบประปาส่วนภูมิภาคมาก่อนแล้ว ฉะนั้น รอบนี้
กรมถึงไม่อุดหนุนให้เราเพราะต้องเกลี่ยไปที่อ่ืนบ้าง พอทราบว่าเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่เราไม่ได้เงินอุดหนุนจากกรณีดังกล่าวมา เราก็จ าเป็นที่จะท าซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะท าการซ่อมได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นต้องขอกันเงิน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่วางไว้นี่คือเหตุผลของความล่าช้าในการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ส่วนกรณีที่สอง
การด าเนินงานนั้นจ าเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญทางด้านไฟฟ้าแต่ปัจจุบัน
เทศบาลเรายังไม่มีช่างไฟฟ้าที่จะด าเนินการให้เราได้ในช่วงที่ผ่านมา และปัจจุบันนี้
ทางเทศบาลต าบลเหมืองใหมก็่ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างไว้แล้ว ซึ่งก็จะหมด
เขตการรับสมัครในวันนี้แต่จนถึงขณะนี้ก็ได้มีผู้มาสมัครในต าแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
โยธาอยู่เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้นส่วนต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ายังไม่มีผู้ใดมา
สมัครแต่อย่างใด ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาหลายท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น และมีข้อ 
ประธานสภาเทศบาล สงสัยสอบถามในระเบียบวาระนี้มา ซึ่งท่านปลัดเทศบาลก็ได้ท าการชี้แจงในประเด็น

ที่ได้มีการสอบถามให้ทุกท่านได้ทราบไปเป็นที่เรียบร้อย มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนที่
ต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือต้องการซักถามในระเบียบวาระนี้
ประการใดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ เพ่ือที่จะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ท า
การชี้แจงและตอบข้อซักถามนั้นเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบก่อนที่จะมีการลงมติว่าจะ
อนุมัติหรือไม่ประการใดก็ขอเชิญครับ 

-  ไม่มี - 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือเสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็นใดอีก  ดังนั้น  ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ต่อไปว่า
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการขยายเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน เพ่ือที่จะไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รวม ๒ โครงการ จ านวน
เงินทั้งสิ้น  987,700.- บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามญัตติ
ที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่ประการใดก็ขอไห้
โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ เลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนให้ถูกต้องแล้ว
รายงานให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภามีมติอนุมัติ  ๑๐  เสียง  
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

/ -  เป็นอันว่า….. 



  

 

- ๑๗ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่งบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รวม ๒ โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น  
987,700.- บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นี้ออกไปเพ่ือที่จะไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่
เสนอมาในครั้งนี้ได้  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะขอเสนอเรื่องอ่ืนใดใน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนีป้ระการใดอีกหรือไม ่หลังจากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วม 

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะติติงในเรื่องใดที่
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก็ขอเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับระเบียบวาระนี้กระผมมีเรื่องที่น า

เรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเนื่องจากในวันนี้ได้มีประชาชนที่อยู่ในหมู่ที่ ๑,๒ 
และ ๗ ต าบลเหมืองใหม่ได้แจ้งถึงความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนและสะพานทางเดิน
เท้าที่มีอายุการใช้งานมานานได้เกิดการช ารุดเสียหายและไม่เคยมีการซ่อมแซมมา
ก่อน ซึ่งกระผมก็ได้ลงไปรับทราบในความเดือดร้อนนั้นมาแล้วและเห็นว่าถ้าหากเรา
ไม่รีบด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือปล่อยไว้อาจจะเกิดเป็นอันตรายกับประชาชนผู้ที่
สัญจรไปมาได้ แต่ที่ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการและมีความล่าช้าไปบ้างนั้นก็เนื่องจาก
ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เรายังไม่มีผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ทางด้าน
ช่าง แต่ถ้าหากเมื่อใดเราได้ช่างมาท าหน้าที่ดังกล่าวแล้วเราก็จะรีบเร่งด าเนินการ
ซ่อมแซมเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และเกิดความปลอดภัยกับผู้ที่
สัญจรไปมา กระผมก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
หมู่บ้านดังกล่าวข้างต้นได้รับทราบตามนีด้้วย ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักด์  จาตุรัส  -  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แจ้งและชี้แจงในเรื่องดังกล่าวนี้มาให้ที ่
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทราบก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจตามนี้ มีสมาชิกสภาหรือ

ผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่ 
  -  ไม่มี   

-  เมื่อไม่มี  ผมก็จะเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมกับ
สภาเทศบาลในวันนี้ได้เสนอหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือมีเรื่องใดจะแนะน าติชม
เพ่ือเป็นประโยชน์หรือให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่น าไปปรับปรุงแก้ไขประการใด
หรือไม่อย่างไร ก็ขอเชิญครับ  

นายญาวัชร์  วรรณสกุล  -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ท่าน จากกรณีที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบไว้ข้างต้น

ถึงกรณีการซ่อมแซมถนนและสะพานทางเดินเท้าที่ช ารุดโดยเฉพาะในหมู่ที่ ๑  
/ ต าบลเหมืองใหม่….. 



  

 

- ๑๘ - 

ต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งเท่าที่ผมเห็นและรับรู้มาว่าบางแห่งนั้นประชาชนได้มีการ
ซ่อมแซมเองไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าได้จะมาตรฐานขนาดไหน แต่ถ้าหากทาง
เทศบาลจะลงไปซ่อมแซมหรือด าเนินการเองก็ขอให้ลงไปส ารวจตรวจสอบอีกครั้ง
เพ่ือที่จะไม่ให้ต้องเกิดการซ้ าซ้อนกันข้ึนมา ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักด์  จาตุรัส  -  ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ญาวัชร์  วรรณสกุล ที่ได้น าเรื่องนี้มาแจ้งให้ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมได้ทราบ ก็ขอฝากท่านผู้บริหารเทศบาลได้ลงไปตรวจสอบในความชัดเจน

อีกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ ต่อไปผมขอเชิญท่านก านันสุเทพ  เพ็งอุดม ก านันต าบล
เหมืองใหม่ครับ 

นายสุเทพ  เพ็งอุดม  -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และท่านผู้ 
ก านันต าบลเหมืองใหม ่ มีเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตที่ประชุมสภาเพ่ือน าข้อเสนอแนะมาเรียนให้ทุก

ท่านทราบว่าในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในแต่ละครั้งเทศบาลควรที่
จะเชิญหน่วยงานราชการที่เป็นภาคการเกษตร หรือพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านทางด้านการอุปโภคบริโภค เช่น การ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและบริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่าหน่วยงานของเกษตร หรือพัฒนาชุมชนหรือที่
เกี่ยวกับด้านการศึกษาและด้านสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือจะได้
สอดคล้องกับการประชุมของก านันผู้ใหญ่บ้านในหลายเรื่องที่ได้รับจากชาวบ้านมา 
อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีการ
พัฒนาจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองของต าบลเหมืองใหม่ใน หมู่ที่ ๖ ซึ่งก็จะมีการตัด
หญ้า เก็บกวาดขยะและวัชพืชต่าง ๆ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณ
สองข้างทางถนนสาธารณะ ซึ่งก็จะมีการพบและรวมตัวกันในเวลาประมาณเก้าโมง
เช้าหากที่ประชุมท่านใดไม่ติดภารกิจอันใดแล้วผมก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวด้วยเพราะต าบลเหมืองใหม่ถือว่าเป็นต้นแบบของกิจกรรมนี้  ต่อไป
เป็นกิจกรรมเวทีสัญจรของต าบลเหมืองใหม่เพราะจะมีหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมใน
กิจกรรมนี้อย่างน้อยก็จะได้น าเสนอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วย  และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมจะเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทุก
ท่านได้ทราบด้วยในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ฝ่ายปกครองท้องที่ได้จัดให้มีการประชุม
เวทีสัญจรของหมู่ที่ ๓ ขึ้น ซึ่งในเดือนหน้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม  
๒๕๖๔  เวลา  ๑๖.๐๐ น. โดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลอง
เหมืองใหมเ่ป็นสถานที่ประชุม ผมในฐานะก านันต าบลเหมืองใหม่ก็ต้องขอเรียนเชิญ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และท่านผู้มีเกียรติที่เข้า
ร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผมได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นในครั้งนี้ด้วย 
ส่วนตัวผมก็มีเรื่องที่น าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักด์  จาตุรัส  -  ก็ต้องขอขอบคุณท่านก านันที่ได้น าข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
ประธานสภาเทศบาล มา ผมขอเรียนว่าก่อนหน้านี้ผ่านมาท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ได้มีการประชุมสภา

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทางสภาเทศบาลก็ได้มีการท าหนังสือเรียนเชิญและ
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกองค์ท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งที่เป็น 

/ ผู้น าองค์กร….. 



  

 

- ๑๙ - 

ผู้น าองค์กรชุมชนและประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ทราบทุก
ครั้ ง แต่มาในระยะหลังนั้นได้ เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออัน
เนื่องมาจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีหนังสือ
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นมาให้ท้องถิ่นได้ทราบในการ
จ ากัดและควบคุมจ านวนคนผู้เข้าประชุม เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องยึดถือให้เป็นไปตามแนวทางนั้น ซึ่งในเบื้องต้นก็จะเชิญผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง
เข้าประชุมก่อนเป็นล าดับแรก ซึ่งถ้าหากต่อไปในโอกาสข้างหน้าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นปกติเมื่อใดแล้วทางสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก็
มีความยินดีที่จะเชิญหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องตามท่ีท่านก านันได้กล่าวไว้ข้างต้น
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่กับเราด้วย ส าหรับการจัดกิจกรรมลง
แขกลงคลองและการประชุมเวทีสัญจรที่ทางก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นฝ่ายปกครอง
ท้องที่ได้ให้เกียรติเรียนเชิญผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้เข้า
ร่วมกิจกรรมนั้น ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
บางท่านที่ไม่ติดภารกิจก็จะเข้าร่วมกิจกรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกครั้ง 
ผมก็ขอเรียนแจ้งให้ท่านก านันและผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ทราบด้วย  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์  - ขออนุญาตที่ประชุมสภา ตามท่ีท่านก านันได้แจ้งเอาไว้เมื่อครู่ข้างต้นนั้น 
เลขานุการสภาเทศบาล โครงการทุกโครงการที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ด าเนินการจะต้องประกอบด้วยภาค

ส่วนทุกภาคส่วนอย่างเช่นเมื่อวานนี้ เราได้มีการประชุมการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐ คณะกรรมารพัฒนาเทศบาลหนึ่งชุด และตามระเบียบแล้ว
เราก็ต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนทุกครั้ง เช่น ทางหน่วยงานของ
ไฟฟ้า และหน่วยงานทางด้านเกษตร ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบของ
การจัดท าแผนอยู่แล้วแต่เมื่อทางเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าหนังสือเชิญไปถึง
หนว่ยงานนั้นแล้วแตไ่ม่เคยมา ซ่ึงดิฉันได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าการจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลทุกครั้งจะต้องประกอบไปด้วยองค์กรเหล่านี้  เพ่ือให้เป็นผู้เข้าร่วม
น าเสนอโครงการในการจัดท าแผน ขอบคุณค่ะ 

นายสุเทพ  เพ็งอุดม  - ถ้าเปน็ไปอย่างที่ท่านปลัดกล่าวไว้ เมื่อทางเทศบาลได้ท าหนังสือเชิญไป 
ก านันต าบลเหมืองใหม ่ หน่วยงานนั้นแล้วหากไม่มาก็ขอให้ใช้วิธีโทรศัพท์ตามหรือสอบถามไปเพราะบาง

เรื่องถ้าใช้การสื่อสารกันด้วยเอกสารนั้นก็จะไม่เหมือนกับการพูดคุยกันด้วยวาจา
หากเรามีวาระการประชุมในเรื่องใดเราก็สามารถที่จะตามเรื่องนั้นได้ ซึ่งส่วนตัวผม
เองเมื่อมีหนังสือเรียนเชิญไปถึงหากติดภารกิจก็จะให้ทางผู้ช่วยหรือตัวแทนมา
ประชุมทุกด้วยทุกครั้ง และทุกท่านจะเห็นได้ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุม
สภาเทศบาลในในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ผมจึงขอเสนอและฝากเรื่องนี้ไว้กับทางสภา
เทศบาลด้วย ขอบคุณครับ 

นายวีระคม  สมพิทักษ์  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน 
ตัวแทนชุมชนหมู่ที ่๑๐   ตัวผมเองไม่มีเรื่องใดที่จะน าเสนอแนะหรือติติงอะไร เพราะหลายท่านก็ได้กล่าวไว้

หมดแล้วข้างต้น เป็นแตเ่พียงผมจะขอกล่าวชมเชยและขอบคุณในการท าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการโดยเฉพาะเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จากกรณีเมื่อครั้งที่ผมและ 

/ บุคคล….. 



  

 

- ๒๐ - 

บุคคลในครอบครัวหลายคนที่ในช่วงหลายสิบสี่วันที่ผ่านมาได้ถูกเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายให้มีการกักตัวในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ซึ่งกระผมและบุคคลในครอบครัวก็ได้รับการดูแล และเอาใจใส่
ช่วยเหลือจากเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เหมืองใหม่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในทุกเรื่องเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งกระผมในฐานะ
หัวหน้าครัวเรือนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ขอขอบคุณท่านตัวแทนชุมชนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล ภาระหน้าที่ของเทศบาลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว มีผู้เข้าร่วม

ประชุมสภา ท่านใดจะเสนอหรือจะให้ค าแนะน าหรือจะติชมในเรื่องใดใน
ระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

- ไม่มี –  
-  เมื่อทุกท่านไม่มีเรื่องอ่ืนใดที่จะเสนอในระเบียบวาระนี้อีก ผมก็ต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหารเทศบาล  ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน  หัวหน้าส่วนการงานและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาประชุมกันในวันนี้
จนแล้วเสร็จและส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐  น.  
ลงชื่อ     จุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์พย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์)        

ลงชื่อ     พินัย   กลัดสมบูรณ์ร จดรายงานการประชุม 
         (นายพินัย   กลัดสมบูรณ์)   

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔   
แล้วเมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
    ลงชื่อ   เชนทร์   ธงชัย    ประธานกรรมการ 
             (นายเชนทร์  ธงชัย) 
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            (นายปัณณทัต  สังขสูตร์) 

    ลงชื่อ เอกพจน์  จันทร์เสมา กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายเอกพจน์  จันทร์เสมา)  

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  
แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๔   
ธันวาคม  ๒๕๖๔  

ลงชื่อ     พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส ประธานสภาเทศบาล  
   (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส) 


